

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๙ (๑๒/๒๕๖๑)

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ประธานแจ้งว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๙ นี้ จำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๗ ท่าน	รับทราบ
๑.๒	ต้อนรับและแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ท่านใหม่ ประธานกล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง และเข้าประชุมสภา ครั้งที่ ๕๓๙ นี้ เป็นครั้งแรก	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๓	แสดงความยินดีประธานสภาคณาจารย์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นประธาน ปอมท. ประธาน กล่าวแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ ในการได้รับเลือกอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ ๔๑ ในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๔	ความคืบหน้าประกาศ ป.ป.ช. เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธาน ขอให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายได้แจ้งความคืบหน้าประกาศ ป.ป.ช. เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ซึ่งได้ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยส่วนของมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ อธิการบดี และรองอธิการบดี โดยประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องไปกำหนดตำแหน่ง “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ใหม่ ส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๖ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ “วาระลับ” จำนวน ๓ หน้า ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๗ (วาระ ๒.๒) และขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการแทนอธิการบดี นำผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในภาพรวม รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ งานด้านนโยบายและแผน ได้แก่ การจัดทำและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) การสรุปและวิเคราะห์งบประมาณการบริหารสินทรัพย์ การปรับนโยบายการจัดเก็บ Central Operating Fund (COF) การพัฒนาระบบบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่คั่งค้าง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การศึกษาและพัฒนาแนวคิด Governance, Risk & Compliance : GRC เพื่อจะนำมาใช้ในระบบบริหารในการสอบทานการดำเนินงานด้านต่างๆ การมุ่งสู่ Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารการศึกษา ระบบการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย งานด้านกิจการนักศึกษา การพัฒนาด้านกายภาพและนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ด้านวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ การผลักดันและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวารสารวิชาการนานาชาติ การพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น Co-working & Co-maker รวมถึงการดำเนินการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ในการกิจต่างๆ ทั้งนี้ จะได้มีการศึกษาทบทวนด้านงบประมาณที่มีจำกัดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจด้านการศึกษา ซึ่งจะได้นำหลักการคิด Unit Cost มาพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา / ผู้บริหารมหาวิทยาลัย		
๔.๑.๑	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสร็จทันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี เป็นประธาน และมีกรรมการตามองค์ประกอบที่ (๒)-(๗) ดังนี้ (๒) ประธานสภาคณาจารย์ (๓) นายกสมาคมศิษย์เก่า (๔) กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน (๕) กรรมการสภา จากผู้บริหาร สองคน (๖) กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ สองคน และ (๗) กรรมการสภา จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ ในกรณี ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว ตามองค์ประกอบ (๔) (๕) และ (๖) โดยใช้วิธี Electronic Vote ผลปรากฏว่า กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา และคุณหญิงลักษณจรรย์ เลาไพพันธุ์ กรรมการสภา จากผู้บริหาร สองคน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภัคติกุล และศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ สองคน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายชื่อตั้งนี้</p> <p>๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ</p> <p>๒. ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ</p> <p>๓. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการ</p> <p>๔. คุณหญิงลักษณจรรย์ เลาไพพันธุ์ กรรมการ</p> <p>๕. ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา กรรมการ</p> <p>๖. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ</p> <p>๗. รศ.ดร.กัมปนาท ภัคติกุล กรรมการ</p> <p>๘. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล กรรมการ</p> <p>๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการ</p> <p>๑๐. นายคำธเนศ ไชยชนะโชติ กรรมการ</p> <p>๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เลขานุการ</p>
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา</p> <p>ด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อีกวาระหนึ่ง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ซึ่งกำหนดให้ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มีผู้อำนวยการคนหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่อธิการบดีเสนอ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระไว้</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี</p>
๔.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.</p> <p>เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. โดยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p>
๔.๓	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีหนังสืออุทธรณ์เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องลงโทษปลดออกจากงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง และพยานเอกสารที่รับฟังได้ แล้วมีความเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจของอธิการบดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และการที่มหาวิทยาลัยลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑ ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยมีข้อสังเกต ๒ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ กรณีมีมูลกระทาะความผิดร้ายแรงเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสอบสวนต้องรายงานต่ออธิการบดี ผู้สั่งแต่งตั้ง โดยเร็ว พร้อมความเห็นให้สั่งการคณะกรรมการชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ตามข้อ ๓๔ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว และข้อที่ ๒ ในคำสั่งลงโทษ อ้างข้อกฎหมายว่าผู้อุทธรณ์นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ (Plagiarism) จึงเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในคำสั่งลงโทษไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้ผู้อุทธรณ์เข้าใจว่าเป็นการนำข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประกาศใช้ภายหลัง มาใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ แม้ว่าข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข) มีสาระตรงกัน ดังนั้น จึงไม่ทำให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยเสียไปซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขคำสั่งให้ตรงตามความเป็นจริงได้ โดยทบทวนแก้ไขการอ้างอิงข้อกฎหมายดังกล่าว ในกรณี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป</p>	<p>เห็นชอบยกคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยที่เสนอ</p>

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๔	<p>ขออนุมัติจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บาท</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ได้อนุมัติดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๔๐๐.- บาท จากเงินรายได้คณะฯ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบการพิจารณานั้น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรจัดจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน กับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๐.๐๘ บาท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันราคาข้อเสนอ แม้ว่าจะมีการต่อรองราคาแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินในการสั่งจ้างครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ (๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บาท</p>	
๔.๕	<p>ขออนุมัติจ้างบริการจัดการดูแลด้านอาคารและระบบประกอบอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บาท</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ได้อนุมัติดำเนินการจ้างบริการจัดการดูแลด้านอาคารและระบบประกอบอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๒๐.-บาท จากเงินรายได้คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบการพิจารณานั้น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรจัดจ้างบริการจัดการดูแลด้านอาคารและระบบประกอบอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน กับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เป็นเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๐.๐๘ บาท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันราคาข้อเสนอ แม้ว่าจะมีการต่อรองราคาแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินในการสั่งจ้างครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ (๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการจัดการดูแลด้านอาคารและระบบประกอบอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บาท</p>	<p>๑. ขอให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการตรวจสอบการกำหนดราคากลางของการจ้างบริการฯ ให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ขอให้มีการต่อรองราคาจัดจ้างบริการฯ ทั้ง ๓ รายการ กับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด อีกครั้ง ว่าต่ำกว่าราคากลางเท่าใด โดยขอให้เป็นราคาที่ต่ำที่สุด และเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p>
๔.๖	<p>ขออนุมัติจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บาท</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ได้อนุมัติดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๔๐.- บาท จากเงินรายได้คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบการพิจารณานั้น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ งาน จากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เป็นเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๐.๐๘ บาท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันราคาข้อเสนอ แม้ว่าจะมีการต่อรองราคาแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินในการสั่งจ้างครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ (๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บาท</p>	
๔.๗	<p>ขออนุมัติจัดซื้อยานาตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รายการ (เข้าคลัง) งบประมาณประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บาท</p> <p>ตามที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อยานาตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รายการ (เข้าคลัง) งบประมาณประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินดำเนินการจัดทา ๕๑๕,๐๒๐,๔๗๘.-บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ นั้น ได้มีผู้ยื่นซองภายในกำหนดเวลา ๒ ราย แต่ผ่านคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ และได้สรุปว่าบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้เกณฑ์คะแนนสูงสุด จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดซื้อยานาตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รายการ จากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวงเงิน ๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อยานาตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) นี้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ (๒) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดซื้อยานาตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รายการ (เข้าคลัง) งบประมาณประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน ๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บาท</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๘	<p>แนวทางดำเนินการนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์</p> <p>เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงมีนโยบายในการส่งเสริม Innovative Culture โดยให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมจากการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งปัจจุบัน มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของคณะฯ ที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ แต่เนื่องจากการเผยแพร่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้างยังมีปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการมีขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหลากหลาย ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินการ อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎหมาย ว่าคณะฯ สามารถดำเนินการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้เองอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่อย่างไร คณะฯ จึงได้ร่วมหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกับผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และที่ปรึกษาของคณะฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือ และให้ข้อคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินการ</p>	<p>๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ SirirajPlus ได้ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าซ้ำกับรายอื่น โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๒. ขอให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป</p>
๔.๙	<p>ขออนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยทางคลินิก (SICRES- Siriraj Institute of Clinical Research)</p> <p>ตามที่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยทางคลินิก (SICRES - Siriraj Institute of Clinical Research) เป็นหน่วยงานใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็น Academic Clinical Research Organization ที่มุ่งเน้นงานวิจัยทางคลินิกเพื่อการศึกษาที่นำไปใช้ได้จริง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินการวิจัยทางคลินิกในระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างกลุ่มเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สามารถจัดหาข้อมูลทางสถิติเฉพาะทาง รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบาดวิทยาและเทคนิคด้านต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของคณะฯ ด้านการวิจัยคลินิก โดยศูนย์ SICRES นี้จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่คณบดี เพื่อกำหนดนโยบายระบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัยทางคลินิก มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ SICRES ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ หน่วยงานบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SICORE-M) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หลักการโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยทางคลินิก SICRES</p>	<p>๑. อนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยทางคลินิก (Siriraj Institute of Clinical Research – (SICRES)) ตามที่เสนอ</p> <p>๒. ขอให้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยคลินิก (Siriraj Institute of Clinical Research – (SICRES)) เสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล เพื่อพิจารณาถ้อยแถลง และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป</p>
๔.๑๐	<p>ขอหารือเรื่องการเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิน มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>มหาวิทยาลัยขอปรึกษาหรือสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเหตุผลความจำเป็นที่สำคัญ ได้แก่ (๑) จากข้อมูลการศึกษา Thailand Aviation Forecast ของ Frost and Sullivan (๒๕๖๑) พบว่า ประเทศไทยมีการเติบโตของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นถึง ๓ เท่า และคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตของอากาศยานจะเพิ่มขึ้นจาก ๓๑๔ ลำ เป็น ๘๑๑ ลำในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (๒) จากประมาณการการเติบโตของความต้องการด้านการบินทั่วโลกในปัจจุบัน พบว่าทั่วโลกมีความต้องการการขนส่งทางอากาศมากขึ้นประมาณปีละร้อยละ ๕.๔ โดยคาดการณ์ว่าช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมการบินของโลกจะมีความต้องการบุคลากรด้านการบินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเขตเอเชีย-แปซิฟิก และ (๓) ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่าประเทศไทยมีระดับความปลอดภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากลและต่ำกว่าประเทศในเขตอาเซียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการบินสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านการบินของประเทศ ภูมิภาค และของโลก อีกทั้งการจัดตั้งวิทยาลัยการบินยังสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักการในการเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิน มหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะโครงการฯ เรื่องการจัดสร้างสนามบิน โดยขอให้เปลี่ยนเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสถานที่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในระยะแรก จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบินฯ ดังกล่าว</p>	<p>๑. รับทราบข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>๒. การเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิน ขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ระดับส่วนงาน ควรต้องมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบในทุกด้าน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีศักยภาพทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ชัดเจน โดยการนำร่องเรื่องหลักสูตรก่อน และหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>๓. มอบหมายให้รักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาถ้อยแถลงถึงความเป็นไปได้ในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการลงทุน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และกำลังคนของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p>
๔.๑๑	<p>ขอหารือเรื่องการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>มหาวิทยาลัยขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสร้างบุคลากรใหม่ความรู้และทักษะการจัดการการบินที่เพียงพอและทันสมัยต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศและภูมิภาค รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การบินให้มีเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศเพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในภูมิภาคได้ โดยมีแผนการเรียนการสอน ๒ ด้าน คือ ด้านการบริหารท่าอากาศยาน และด้านการบริหารการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท่าอากาศยานจะทำให้ท่าอากาศยานของประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถดูแลหน่วยงานด้านการบินอื่น ๆ ที่อยู่ในท่าอากาศยานนั้นให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดทำหลักสูตรแบบหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) และเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรในประเด็นที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรเวชศาสตร์การบิน การขนส่งและการดูแลสัตว์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ</p>	<p>๓. มอบหมายให้รักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาถ้อยแถลงถึงความเป็นไปได้ในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการลงทุน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และกำลังคนของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
- ไม่มี -		
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ง		
๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ		
๖.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย (วิธีปกติ ๓ ราย และวิธีพิเศษ ๑ ราย) ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตามที่เสนอ และอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑) สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง) และให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ต่อไป</p>	อนุมัติ
๖.๑.๒	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๒ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) ศาสตราจารย์ นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ (๒) ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วนะชิวาณิน และผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>ขออนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร</p> <p>ตามที่ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะครบระยะเวลาการต่อเวลาปฏิบัติงานและครบวาระการดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในกรณี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาปฏิบัติงานแล้ว แต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งใหม่ หรือตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อเวลาออกไปได้อีกครั้งเดียว ไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งบริหารใหม่ แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และข้อ ๘ กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีได้พิจารณาคุณสมบัติของศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ฯ แล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์</p>	อนุมัติ
๖.๓	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยศาสนศึกษา</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๒) ซึ่งกำหนดว่า เป็นกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อที่อธิการบดีเสนอจำนวนไม่เกิน ๔ คน ดังนั้น อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยศาสนศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรัช วัระสย ๓. รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ และ ๔. พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตปาญญ์)</p>	อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายวิทยาลัยศาสนศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี
๖.๔	<p>ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในกาฬโรค และวิทยาเขตกาญจนบุรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการมอบอำนาจการดำเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานใหม่มหาวิทยาลัย และนำมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	อนุมัติ

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๕	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๕ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียนร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ หลักสูตร และการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๒-๖.๕.๕) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้	
๖.๕.๑	หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๒	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๓	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๔	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๕	หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รวม ๑๐ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียนร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๖-๖.๖.๑๐) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง ๕ หลักสูตร และการประชุมฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๑-๖.๖.๕) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร ดังนี้	
๖.๖.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖.๒	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖.๓	หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖.๔	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖.๕	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖.๖	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะกายภาพบำบัด	อนุมัติ
๖.๖.๗	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกกำลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	อนุมัติ
๖.๖.๘	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๖.๙	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	อนุมัติ
๖.๖.๑๐	หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์	อนุมัติ
๖.๗	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา	อนุมัติ
๖.๗.๑	ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ รายวิชา (มคอศ ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียนร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑แล้ว	อนุมัติ
๖.๘	ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสมทรวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๙ ราย ปริญญาโท ๑๘๔ ราย และปริญญาตรี ๗ ราย อนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ขอแก้ไขค่านำหน้าชื่อและชื่อของ นายพัทธนัย จันทร์รัชมิโว จากเดิม นางสาวพัทธนัย แก้ไขเป็น นายพัทธนัย ในการประชุมสมทรวินิจฉัยครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้เสนอแล้ว	๑.อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ ราย ๒.อนุมัติการแก้ไขค่านำหน้าชื่อและชื่อของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาบัตรแล้ว ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สิริมนต์ ธีวระกุล ประเทืองธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบ

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๒	<p>ผลการเลือกตั้งชมรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งชมรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนศาสตราจารย์ น.พ.วีร ุชการ ซึ่งได้ขอลาออกจากกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งชมรม แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ พุทธศักราชที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งชมรมเป็นกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ น.พ.ปิยะ สมานคดีวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีทั้งเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมของส่วนงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๖๐๙,๗๖๔,๗๐๐ บาท นั้น เนื่องจากสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบในภารกิจฯ มีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม อีกจำนวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจำปี และอธิการบดีอนุมัติแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจำปีที่สภาอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ขอรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัย รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ว่าระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยใช้้อยู่ มีมาตรฐานตามระเบียบดังกล่าวหรือไม่ การควบคุมที่ออกแบบไว้ สามารถป้องกันหรือทำให้ตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดได้เพียงใด ทั้งนี้ ได้รายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี รหัสประจำตัว ๖๒xxxx เป็นต้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑ และ ๒. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนและการจัดสรรค่าธรรมเนียม แล้ว</p>	รับทราบ
๗.๗	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๔ ราย ดังนี้</p> <p>ก. กรณีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จำนวน ๑ ราย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ กระทำผิดกรณีนำข้อมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ในกิจการของตนเองโดยมิได้รับความยินยอม เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง วิทยาลัยนานาชาติ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เป็นเวลา ๑ ปี</p> <p>ข. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๗ ราย เป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๔ ราย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ ราย และสำนักงานอธิการบดี ๒ ราย ดังนี้ (๑) กรณีมิได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุขออนุญาตหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย จึงลงโทษปลดออกจากงาน (๒) กรณีใช้ให้บุคคลอื่นทาบบัตร (ID Card) แทน และลงลายมือชื่อเบิกเงินค่าตอบแทน ทั้งที่มีได้ปฏิบัติงานจริง จำนวน ๑ ราย ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน (๓) กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ในการจัดหาผู้รับจ้างโดยมิชอบด้วยระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและระบบราชการ จำนวน ๑ ราย จึงลงโทษปลดออกจากงาน</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p><u>การตั้งข้อสังเกตของที่ประชุมสภาคณาจารย์</u></p> <p>ประธานสภาคณาจารย์ได้แจ้งที่ประชุมถึงกรณีของที่ประชุมสภาคณาจารย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของรักษาการอธิการบดี ว่าการนับวาระเริ่มเมื่อใด หากใช้เวลาเกิน ๔ ปีแล้วยังมิได้รับการโปรดเกล้าฯ จะถือว่าครบวาระหรือไม่ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีการชี้แจงแต่เรื่องคดีฟ้องร้องของรักษาการอธิการบดี เท่านั้น โดยมีได้กล่าวถึงหรือพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งรักษาการ ซึ่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่า วาระของรักษาการอธิการบดี ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้น ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ จึงรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา และเมื่อรักษาการมาครบ ๔ ปี ก็ไม่ถือว่าอยู่ครบวาระ เพราะรักษาการไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งตามเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้ การนับวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง</p>	รับทราบ
๘.๒	<p><u>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</u></p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๔๐ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชชพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย.... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑